

QUỲNH PHỤ

Phần đầu hoàn thành hai dự án trọng điểm vào cuối năm 2018

Theo dự kiến của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ, từ nay đến cuối năm 2018 hai dự án trọng điểm trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng là dự án cụm bến Tượng và các hạng mục còn lại thuộc di tích lịch sử nhà Trần: đình, đền, bến Tượng A Sào (xã An Thái) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.75 nối đường ĐT.396B qua trung tâm huyện đến đường ĐH.72 tại ngã ba An Đồng.



Thi công tuyến nhánh điều chỉnh số 3 đoạn qua địa phận xã An Thái (Quỳnh Phụ).

Dự án cụm bến Tượng và các hạng mục còn lại thuộc di tích lịch sử nhà Trần được triển khai xây dựng nhằm hoàn thiện khu di tích lịch sử, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa nhà Trần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống đấu tranh giữ nước và dựng nước cho thế hệ mai sau... Dự án được triển khai thi công từ tháng 5/2018, gồm 3 hạng mục chính: khu vực đền thờ A Sào đầu tư xây dựng đường vào đền, cầu cảnh, cổng, tường rào, sân lễ hội, đảo nân mương nước, hệ thống điện, thoát nước; khu vực cụm bến Tượng sẽ đầu tư xây dựng bộ tượng Đức Thánh Trần, cổng, sân, đường dạo, hệ thống điện, thoát nước; khu vực tượng voi đầu tư xây dựng mộ voi, sân tượng, đường dạo, kê đá xuống bãi sông... Dự án có tổng giá trị khoảng 33 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Sau hơn 3 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay đã đạt khoảng 35% khối lượng dự án, trong đó đã cơ bản hoàn thành sân lấp mặt bằng, xây kê đá khu mộ voi, xây lan can khu sân đền, đổ bê tông đảm bảo cảnh... Hiện nay,

các đơn vị thi công đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phần đầu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng cuối năm 2018.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.75 nối đường ĐT.396B qua trung tâm huyện đến đường ĐH.72 tại ngã ba An Đồng có tổng chiều dài 15,5km, trong đó tuyến chính dài 7,8km, nghiên cứu thêm 4 tuyến nhánh với chiều dài gần 8km. Tuyến đường đi qua thị trấn Quỳnh Côi và các xã Quỳnh Gio, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Thọ, An Hiệp, An Thái, An Đồng.

Ông Nguyễn Vũ Nghĩa, cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang, phó chỉ huy trưởng công trình đường ĐH.75 cho biết: Mặc dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng. Trong đó, đã thi công cơ bản xong hệ thống rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái kê bằng đá học và tường chắn bê tông cốt thép, thi công xong lớp cấp phối đá dăm tiêu chuẩn K46... Thời gian tới, nhà thầu tiếp tục thi công những đoạn còn lại, thăm át phần trên toàn tuyến và lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay nhà thầu đang gặp khó khăn về mặt bằng đoạn

qua địa phận xã Quỳnh Hồng với chiều dài khoảng 800m do một số hộ dân chưa đồng tình với đơn giá bồi thường của nhà nước; một số hộ còn trồng thêm cây giống, xây dựng thêm các hạng mục công trình trên diện tích được đền bù trước khi thực hiện công tác kiểm đếm... Để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà thầu đề nghị UBND huyện Quỳnh Phụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu có thể hoàn thành thi công vào cuối năm 2018, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Duy Điển, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ cho biết: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.75 là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong việc nối trung tâm huyện với các xã lân cận để phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng trong khu vực... Xác định đây là những công trình trọng điểm của huyện, thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sẽ tiếp tục dồn sức nhà thầu trung tâm địa phương tiến độ thi công, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, môi trường sống của người dân.

PHẠM HƯNG

► Xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 39,3 tỷ USD



(nhandan.com.vn) Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tình hình xuất nhập khẩu trong tháng 7/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 39,3 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,5 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước).

Ước tính 7 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 264,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 133,7 tỷ USD, tăng 15,3% và nhập khẩu ước tính 130,6 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD. Qua đó, nâng mức thâm dư của Việt Nam đến hết tháng 7/2018 đạt 3,1 tỷ USD.

Đối với xuất khẩu tập trung chủ yếu vào các mặt hàng chính bao gồm: điện thoại và linh kiện các loại; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; mặt hàng giấy dệt; gỗ và sản phẩm từ gỗ; thủy sản và dầu thô.

Trong các mặt hàng xuất khẩu trên, điện thoại các loại và linh kiện tăng 15,8%; hàng dệt may tăng 15,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,8%; hàng giấy dệt tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng dầu thô, xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm giảm 46,4% về lượng và giảm 25,3% về trị giá.

► Doanh nghiệp Việt cần chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu



(vtv.vn) Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, Việt Nam hiện mới chỉ có 300 doanh nghiệp đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng, một con số khá khiêm tốn.

Thậm chí, ngay cả những doanh nghiệp này hiện cũng mới chỉ cung ứng phụ tùng thay thế chứ không phải sản xuất các sản phẩm chính. Vậy làm sao để doanh nghiệp Việt Nam tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng sản phẩm? Nhiều giải pháp đã được đề cập tại hội thảo do Bộ Công Thương vừa tổ chức.

Phở Việt nhưng lại do Thái Lan sản xuất và bán rất chạy ở Mỹ, hàng cùng là trái sắn riêng nhưng doanh nghiệp Thái có cách làm giảm độ nóng của mùi bằng cách nướng lên để đáp ứng thị trường xuất khẩu. Đó là số ít ví dụ cho thấy, không ít doanh nghiệp Việt đã chậm nắm bắt cơ hội do thiếu ý thức chủ động hội nhập.

Thực tế cho thấy, khu vực FDI hiện vẫn chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Sự tham gia của doanh nghiệp 100% vốn nội địa còn mờ nhạt và hạn chế. Theo chuyên gia, không chỉ là ý thức về sự cần thiết của chuỗi cung ứng mà đòi hỏi cao hơn như minh chứng quốc tế đã cho thấy doanh nghiệp cần cần phải ý thức được một chuỗi cung ứng bền vững.

Nhiều chuyên gia lưu ý, các doanh nghiệp cần ứng dụng triệt để công nghệ trong tiếp cận khách hàng. Bởi theo thống kê mới đây, có tới 57% khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp xuất khẩu qua kênh trực tuyến.

LƯU NGÀN

Nâng cao vai trò của hợp tác xã trong liên kết, bao tiêu nông sản

Để nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, hợp tác xã (HTX) có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối thực hiện liên kết sản xuất.

Sản xuất tràn lan theo kinh nghiệm, được mùa - mất giá là thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh nhiều loại nông sản chưa tìm được đầu ra ổn định thì tại xã Vũ An (Kiến Xương), vấn đề này đã được giải quyết. Đó là nhờ sự chủ động của HTX SXKD DVNN xã Vũ An đã ký kết hợp đồng với nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bao tiêu sản phẩm cho thành viên. Nhờ vậy, nông dân sản xuất có tính định hướng theo nhu cầu thị trường, yên tâm đón nhận cây trồng mới. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Vụ xuân vừa qua, HTX đã liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thu mua 13 tấn



Hợp tác xã có vai trò quan trọng để nông nghiệp phát triển bền vững.

đậu tương, rau với giá bán 8.000 đồng/kg, mang lại thu nhập trên 2 triệu đồng/sào cho thành viên. Vụ hè, HTX ký hợp đồng cung ứng 400 tấn dưa gang cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Đức Cường. Vụ đông tới, theo kế hoạch, Vũ An sẽ tiếp tục

đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao như ớt xuất khẩu, cây được liệu vào sản xuất. Để nâng cao thu nhập cho thành viên, thời gian qua, HTX đã tích cực đưa các giống cây trồng mới có liên kết bao tiêu vào sản xuất thông qua các buổi đi

thực tế, tham quan mô hình ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai sản xuất hiệu quả ở địa phương. HTX SXKD DVNN xã Điệp Nông (Hưng Hà) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc liên kết sản

xuất theo chuỗi trên địa bàn tỉnh. HTX đã tích cực tìm kiếm thị trường, liên doanh, liên kết với các HTX, doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản như: Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, HTX Tiến Triển... Từng bước xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo quy trình canh tác an toàn kết hợp với bao tiêu sản phẩm như: kê, rau các loại, đỗ tương rau, ngô ngọt... giúp kết nối, tiêu thụ hàng trăm héc-ta rau màu mỗi năm cho thành viên.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, toàn tỉnh hiện có 151 tổ hợp tác và 427 HTX, trong đó có 318 HTX nông, lâm, ngư nghiệp. Đã có 210 HTX tham gia liên kết với các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên với tổng diện tích gieo trồng có hợp đồng liên kết là 9.766ha. Tuy số lượng HTX tham gia liên kết nhiều nhưng diện tích có hợp đồng liên kết vẫn còn rất ít so với tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh (chiếm trên 4%). 210 HTX tham gia liên kết nhưng số HTX xây dựng được liên kết thực sự bền vững như HTX Điệp

Nông, HTX Vũ An... vẫn còn rất ít. Đa số các liên kết sản xuất chưa sâu, không bền vững, hiệu quả chưa cao bởi nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của liên kết của nông dân, nội lực của các HTX còn yếu, sản xuất tràn lan nên sức cạnh tranh của sản phẩm không cao... Đồng hành cùng các HTX trong việc giải bài toán đầu ra cho nông sản, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của các HTX thành viên. Từ đầu năm đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức cho 10 đơn vị thành viên tham gia hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội với 8 gian hàng quảng bá, giới thiệu nông sản, thủ công mỹ nghệ được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

Bám sát nội dung thông nhất trong buổi làm việc giữa Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình và UBND tỉnh Hưng Yên vừa qua, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các cấp, ngành triển khai thực hiện xây dựng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, từ đó nhân ra diện rộng.

LƯU NGÀN

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HUYỆN THÁI THUY PHÒNG, CHỐNG ÚNG TRONG MÙA MƯA BÃO

Trước mùa mưa bão năm nay, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Thái Thụy đã chủ động xây dựng phương án tiêu ứng đồng thời tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trạm bơm tiêu, thường xuyên khơi thông, giải phóng dòng chảy trên hệ thống sông trực do đơn vị quản lý.

Trạm bơm Hệ (Thụy Ninh) là 1 trong 3 trạm bơm tiêu lớn đang được Xí nghiệp KTCTTL huyện Thái Thụy quản lý. Với việc duy trì vận hành 22 máy bơm có tổng công suất 88.000m³/h, trạm bơm Hệ có vai trò hết sức quan trọng trong việc tiêu ứng cho các vùng ứng trũng thuộc khu vực phía

Bắc huyện. Ông Phạm Văn Nhật, trạm trưởng trạm bơm Hệ cho biết: Để phục vụ cho công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu tháng 5, trạm đã tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ máy bơm bảo đảm vận hành tốt. Đồng thời, huy động lực lượng túc trực thường xuyên, có trách nhiệm tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn máy móc, thiết bị trong mùa mưa bão. Ngay trong đợt mưa kéo dài đầu tháng 7 kết hợp với ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua, trạm đã vận hành hết công suất để kịp thời tiêu thoát nước trên hệ thống thủy lợi nội đồng, qua đó bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa vừa mới gieo

cấy tại các vùng ứng trũng khu vực phía Bắc huyện. Ngoài trạm bơm Hệ, Xí nghiệp KTCTTL huyện Thái Thụy hiện đang quản lý 2 trạm bơm tiêu lớn là Thủy Nguyên (Thái Thụy) với 5 máy công suất 1.800m³/h/máy và Khái Lai (Thái Hồng) với 4 máy công suất 2.500m³/h/máy. Trong đó, trạm bơm Khái Lai vừa được xây dựng mới, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2018. Đây là trạm bơm tiêu ứng cho các vùng ứng trũng phía Nam huyện như Thái Hồng, Thái Thủy, Thái Thuận... Theo ông Lê Ngọc Huyền, Giám đốc Xí nghiệp, ngay từ đầu năm, Xí nghiệp đã lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa công trình phòng, chống

lụt, bão, đặc biệt chú ý tới việc sửa chữa máy bơm, kiểm tra hệ thống điện tại 2 trạm bơm tiêu lớn đang quản lý là trạm bơm Hệ, trạm bơm Thủy Nguyên, sẵn sàng vận hành tiêu ứng khi có lệnh. Xác định một cách thường xuyên việc rất quan trọng trong quá trình chống úng, Xí nghiệp duy trì thường xuyên việc giải phóng dòng chảy tại hệ thống sông cấp I, cấp II do đơn vị quản lý. 6 tháng đầu năm 2018, Xí nghiệp đã giải phóng 865.600m³ nước, 63 đàng, đó các loại, qua đó bảo đảm dòng chảy luôn thông thoáng và không bị ách tắc.

Để công tác phòng, chống úng trong mùa mưa bão năm nay đạt hiệu quả,

giảm thiểu thiệt hại do mưa úng gây ra, Xí nghiệp KTCTTL huyện Thái Thụy đã xây dựng, triển khai phương án cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các HTX SXKD DVNN trong huyện thực hiện tốt phương án phòng, chống ngập úng, nhất là tại các vùng trũng, thấp. Theo đó, bảo đảm duy trì mực nước phục vụ cho việc gieo trồng lúa mùa và cây màu; thực hiện tiêu hạ thấp mực nước trong hệ thống một cách thường xuyên sau khi điều tiết nước cho sản xuất nông nghiệp hợp lý. Khi có tin áp thấp nhiệt đới, mưa bão đổ bộ vào, tất cả các cống dưới đê trong hệ thống phải khẩn trương tranh thủ tiêu nước đệm để phòng mưa lớn xảy ra. Ông Lê Ngọc Huyền cho biết thêm: Cùng với việc thực hiện phương án phòng, chống ngập úng, Xí nghiệp cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên vận hành các

trạm bơm. Tổ chức ứng trực thường xuyên tại công trình để điều tiết nước hợp lý, nhất là khi có mưa lớn kéo dài xảy ra. Trường hợp xảy ra mưa bão gây ngập úng, Xí nghiệp huy động

100% lực lượng, phương tiện, sử dụng mọi hình thức để tiêu thoát nước như: tiêu tự chảy, khoanh vùng, vận hành trạm bơm, máy bơm để tiêu chống ngập, ứng tại các khu vực bị ngập

sâu, chú trọng đến các vùng trũng lúa, hoa màu, thủy sản, công trình ngầm, khu dân cư tập trung, bệnh viện, trường học, chợ, kho tàng...

TRẦN TUẤN



Hệ thống máy bơm tại trạm bơm Hệ được định kỳ bảo dưỡng bảo đảm vận hành tốt.